

กรุงเทพธุรกิจ

'ไอเอ็มเอฟ'ห่วงหนี้ครัวเรือนยอดปรับโครงสร้างพุ่ง -ไหลกลับเป็น'เอ็นพีแอล'40%

"เครดิตบูโร"ชี้เงินวายนเอ็นพีแอล แคมป์เบี่ยวหนี้

"เครดิตบูโร"เผย "ไอเอ็มเอฟ" ห่วงหนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง หลัง พบยอดปรับโครงสร้างหนี้โตต่อเนื่องทั้งยังไหลกลับเป็นหนี้เสียราว 40% สะท้อนคุณภาพหนี้เปราะบาง ชี้กลุ่ม"เงินวายนเอ็นพีแอล" ครองแคมป์เบี่ยวหนี้สูง พบสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคลแย่งต่อเนื่อง ดันหนี้ครัวเรือน โตกระฉูด

จ่อปรับ'ซิลลิง-ฟลอร์'หุ้นติดเอสพี

ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด ของหุ้นที่ติดเครื่องหมายเอสพี ให้กว้างกว่า 30% สำหรับการกลับมาซื้อขายวันแรก พร้อมเปิดให้กลับมาเทรดได้ภายใน 1 เดือน หวังช่วยนักลงทุนซื้อขายได้สะดวกขึ้น

เดลินิวส์

ผงะเบี่ยวหนี้รถพุ่งล้านคัน

กลุ่มวัยรุ่นสัดส่วนสูงปรี๊ด

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ 77.8% ของจีดีพี โดยในไตรมาส 3 ปี 61 เติบโตสูงถึง 5.9% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 3 ปี 60 ภายใต้เศรษฐกิจขยายตัว 4% ส่วนใหญ่หนี้ที่พบเป็นกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะซื้อมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเชื่อว่าสินเชื่อบุคคลในปีนี้จะมากกว่าปี 61 ที่ปิดยอดสินเชื่อรถยนต์ 1.56 ล้านสัญญา แม้จะน้อยกว่าปีที่มีโครงการรถคันแรกมียอดปล่อยกู้ 1.9 ล้านสัญญา แต่ถือว่าอยู่ระดับสูง และจากข้อมูลพบหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไปของสินเชื่อรถยนต์มี 1 ล้านคัน กว่า 270,000 ล้านบาท เป็น กลุ่มเงินเอ็นพีแอลและเงินวายนถึง 850,000 คัน หรือกว่า 230,000 ล้านบาท

ปิดฝุ่นเอฟทีเอ'ไทย-อียู'เดินทางเชื่อมค้า-ลงทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมฯ เตรียมข้อมูลที่จะเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และ ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากเอกชนทั้งสองฝ่ายรวมถึงผู้บริหารทั้งอียูและเอฟตาต้องการให้เกิดการเจรจาให้เร็วที่สุด เพราะจะช่วยขยายการค้า การลงทุน ให้มากขึ้น

ดังนั้นมั่นใจว่าการเจรจาจะมีความราบรื่น เพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการเจรจาเอฟทีเอในระดับหนึ่งแล้ว

ประเด็นท่องเที่ยวพ่วงขายสินค้า

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าภายในเดือน เม.ย.นี้ ททท.เตรียมลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทั้งด้านการดูแลในมิติการค้า และการท่องเที่ยว เช่น การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศร่วมกันตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบนโยบายให้กับ ททท. หากทางร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาทางพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน

ลุ้นการเมืองช่วยขับเคลื่อน อุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมาย

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ติดตามและวิเคราะห์นโยบายการหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองพบว่าทุกพรรคมีแนวนโยบายที่ดีแตกต่างกันไป โดยพรรคการเมืองหลัก ส่วนใหญ่มีนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของภาคเอกชนตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้ เช่น การใช้เทคโนโลยียกระดับขีดความสามารถแข่งขันให้สูงขึ้น, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น, การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่จำเป็น, การปฏิรูปบทบาทภาครัฐให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน

ข่าวสด

สศอ.ชูแนวทางพรรคการเมืองเจ๋ง

หนุนอุตสาหกรรม-ค่าแรง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นไปในทางเดียวกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย และขึ้นค่าแรงตามความสามารถ ถือเป็นแนวทางเดียวกับวิสัยทัศน์ของเอกชน

ฟิทช์ เรตติ้งส์ปรับเพิ่มเครดิต2ค่ายประกัน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength : IFS) จากฟิทช์ เรตติ้งส์ เป็น 'A-' หรืออยู่ในระดับ "แข็งแกร่ง" จาก 'BBB+' หรือระดับ "ดี"

คาดข้าวฤดูปีนี้ราคาดิ่ง-กำลังซื้อหด

นายสมเกียรติ มรรคยารุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุง "มาบุญครอง" เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาข้าวฤดูปีนี้คาดว่าจะทรงตัว จากเมื่อปีที่แล้วได้ขยับราคาขึ้นมาในระดับสูง สาเหตุจากข้าวหอมมะลิ ผลิตออกมาไม่มาก ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิสะท้อนความเป็นจริง ปีนี้ต้องรอดูผลผลิตในฤดูต่อไปด้วย
